

## Gawa ng salamin tagagawa mababang e laminated insulated salamin kaligtasan double glazing ulo kurtina glass salamin

Ang facade insulated glass curtain wall na nagsasabing ang pinakamahusay na pinahiran para sa gusali, palaging gamitin ang mapanimdim na salamin o Mababang E glass na ginawa sa iba pang mga normal na salamin, na may mahusay na soundproof at init insulated effect, ay popular sa morden building. At maaari kang pumili ng double-layer insulating glass o tatlong-layer insulating glass ando ther opsyon bilang bawat kinakailangan.



Ang salamin ng harapan ng salamin / kurtina ng salamin sa pader ay nangangailangan ng pag-save ng bagay, pag-init ng init, soundproof, ang double insulated glass (isa pang pangalan na insulated glass unit) na maaaring mas mahusay na tumugma sa mga kinakailangang ito. At ang mapanimdim na laminated glass o mababang E laminated glass ay maaari ding tumugma sa mga kinakailangang ito, ngunit ang itinalong laminated nsulated glass unit ay ang pinakamahusay na pinili.



### Smga pececa

Hugis	Flat & Kurba
Sukat	Customized na laki (Max: 2500 mm ~ 3500 mm Mini: 180 mm ~ 350 mm) Minimum na radius: 500 mm Max haba ng arc 1350 mm (R & lt; 1200, H & lt; 2370) 2400 mm (R & gt; 1200) 3600 mm (R & gt; 1200 H & lt; 2370)

Kulay ng Glass	Maaliwalas, Masyadong Malinaw, French Green, Dark Green, Ford Blue, Madilim na Blue, Euro Bronze, Golden Bronze, Banayad na Gray, Madilim na Grey, atbp.
GlassType	transparent insulated glass, laminated insulated glass, Mababang E insulated glass, reflective insulated glass, silk screen na naka-insulated glass, Low E laminated insulated glass, double layer insulated glass, curved insulated glass, jumbo size insulated glass , Multilayer insulated glass, atbp
Kapal	3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 19 mm, atbp.
Lapad ng Aluminyo Spacer	6,9,12,16 mm (1/4 " , 11/32" , 1/2 " , 5/8")
Punan ang spacer	Dry Air, Argon, atbp.
Kalidad	Tumutugma sa GB / 11944-2002



### **Bakit gamitin ang insulated glass curtain wall?**

Lubos na soundproof: Maaaring mabawasan ng insulating glass ang ingay sa pamamagitan ng 27-40 decibels, at 80 dB ng ingay ng trapiko sa labas ay nasa loob ng bahay, 50 lamang decibel. Lubos na enerhiya sa pag-save ng epekto

Puksain ang hamog na nagyelo: Ang temperatura pagkakaiba sa pagitan ng panloob at panlabas ay masyadong malaki, at ang solong layer ng salamin ay hamog na nagyelo. Sa kaso ng insulating glass, ang panloob na salamin na nakakaugnay sa panloob na hangin ay apektado ng barrier ng hangin, at kahit na ang panlabas na layer ng contact ay mababa, ang condensation sa ibabaw ng salamin ay hindi sanhi ng pagkakaiba ng temperatura. Insulating glass dew point hanggang sa -70 ° C (walang strip ng insulating glass)

Ang pagtaas ng presyon ng hangin ay napabuti: ang kurtina pader ay higit sa lahat na napapailalim sa pag-load ng hangin, at ang presyon ng presyon ng hangin ay nagiging pangunahing tagapagpahiwatig ng kurtina sa dingding. Ang lakas ng wind-resistant ng insulating glass ay 15 beses na isang solong piraso ng salamin.



### **KXG COMPETITIVE ADVANTAGES:**

-Higit sa 20 taon na karanasan sa salamin manufacturing at pag-export.

-Advanced glass machine at teknolohiya

- Mahusay na kalidad na may napakahusay na presyo

-Export sa higit pang 75 bansa sa mundo.

-Customize ang lahat ng mga uri ng mga produkto ng salamin para sa bawat client

-Pamamahala ng pakete at mabilis na paghahatid

- Advance produkto machine, teknikal na manggagawa, propesyonal na koponan sa pagbebenta

nag-aalok ng mga personalized at dedikadong serbisyo.

